

TIỀN HẢI

Tập trung chăm sóc cây vụ đông

Vụ đông năm nay, huyện Tiền Hải gieo trồng khoảng 3.900ha, trong đó các cây chủ lực là ngô 450ha, khoai tây 550ha, khoai lang 350ha, bí 400ha, rau các loại 1.830ha... Hiện nay, huyện tập trung chỉ đạo nông dân chủ động thâm canh, chăm sóc cho các loại cây trồng phát triển tốt.

Tại cánh đồng thôn Kênh Xuyên, xã Đông Xuyên, ngay từ sáng sớm bà con nông dân đã ra đồng tập trung chăm sóc cây vụ đông. Khắp cánh đồng phủ kín màu xanh của cà rốt, bí, rau màu. Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết: Làm nông nghiệp có vất vả nhưng sản phẩm có giá trị rất cao. Cây vụ đông thì tiết kiệm. Vụ đông năm nay, gia đình tôi gieo trồng 4 sào bí, cà rốt, su hào. Ngay từ đầu vụ, việc gieo trồng cây vụ đông của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, mưa ngập úng làm thiệt hại một số diện tích cây màu. Tuy nhiên, với quyết tâm tôi cũng như bà con nông dân trong xã đã khắc phục khó khăn, tích cực chăm sóc, bảo vệ cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Ngay từ đầu vụ sản xuất, huyện đã tích cực tuyên truyền bà con nông dân đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất trồng cây vụ đông. Đồng thời, khuyến khích các hộ nông dân có lợi thế về canh tác cây màu mương ruộng mở rộng diện tích vụ đông có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đây là hướng đi được nhiều địa phương khuyến khích và nhân rộng. Vụ đông năm nay, Tiền Hải không đặt nặng mục tiêu diện tích mà chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế cây trồng. Trong đó, khuyến khích các công ty chế biến lương thực, thực phẩm trong tỉnh và tỉnh ngoài liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ đông cho nông dân. Để từng bước nâng cao giá trị trên mỗi héc-ta

canh tác, tạo bước đột phá trong sản xuất cây vụ đông năm nay, huyện đã đưa các giống cây năng suất cao, chất lượng vào sản xuất như cà rốt, bí đỏ, bí xanh, cà tím... Mặc dù công tác điều hành sản xuất vụ đông của các địa phương thực hiện theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên, trời mưa kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, gây thiệt hại diện tích cây vụ đông ươm ươm, khó khăn về tiến độ gieo trồng. Trước tình hình trên, huyện Tiền Hải đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cán bộ phụ trách các xã, chính quyền,



Nông dân xã Đông Xuyên (Tiền Hải) chăm sóc cà rốt.

các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung về các thôn chỉ đạo sản xuất vụ đông, vận động bà con nông dân khắc phục khó khăn. Trong đó, các địa phương đã tăng cường các biện pháp, hướng dẫn nông dân tích cực tiêu thoát nước, tĩa dặm và trồng bổ sung những diện tích cây vụ đông bị thiệt hại do mưa úng. Khuyến cáo nông dân trồng bổ sung các loại cây trồng ngắn ngày cho kịp thời vụ và mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh. Tập huấn kỹ thuật trồng cây vụ đông ưa lạnh nhằm giúp bà con nông dân nắm vững các yêu cầu cơ bản về quy

trình kỹ thuật sản xuất và cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, cách sử dụng phân bón cho từng thời kỳ sinh trưởng của cây vụ đông. Chỉ đạo các HTX chủ động cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân; cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên xuống đồng cùng bà con, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người nông dân.

MANH THẮNG

THÁI THUY

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt gần 1,4 triệu con, trong đó 1,3 triệu con gia cầm, 65.000 con lợn, hơn 4.200 con trâu, bò và gần 23.000 con chó, mèo.

trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, các địa phương trong huyện đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi.

Là một trong những gia trại có quy mô chăn nuôi lớn trên địa bàn xã Dương Hồng Thủy, hiện nay, gia trại của anh Trương Xuân Tường, thôn Vị Dương Đoàn nuôi hơn 9.000 con gia cầm. Do chăn nuôi với số lượng lớn nên anh Tường rất chú trọng phòng, chống dịch

bệnh cho đàn gia cầm, nhất là trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Anh Tường chia sẻ: Xác định việc tiêm phòng vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm nên trong đợt tiêm phòng đại trà vụ thu đông năm nay tôi đã chủ động tiêm phòng bệnh cúm gia cầm cho toàn bộ đàn gà nuôi. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại bằng hóa chất và với bột với tần suất 3 lần/tuần đồng thời tăng cường chăm sóc, cho gà ăn, uống các loại thực phẩm chất lượng, bảo đảm chế độ dinh dưỡng...

hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn.

Cùng với xã Dương Hồng Thủy, các địa phương khác trong huyện Thái Thụy cũng đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, trong đó chú trọng công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học... Bà Lê Thị Sinh, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2020, Trạm đã kịp thời tiếp nhận nguồn vắc-xin hỗ trợ của tỉnh và bảo quản và cấp cho các xã, thị trấn theo đúng quy định. Cụ thể, Trạm đã cấp cho các địa phương hơn 16.000 liều dịch tả lợn, hơn 2.500 liều tụ đậu, gần 12.000 liều phó thương hàn, hơn 7.000 liều lở mồm long móng, 990 liều tụ huyết trùng trâu, bò, 961 liều vắc-xin đại. Đến nay đã có 36/36 xã, thị trấn thực hiện tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông và hỗ trợ kinh phí mua vật tư để tổ chức thực hiện. Ngoài

ra Trạm còn tiếp nhận và cấp phát 7.314 lít hóa chất cho các địa phương để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Cũng theo bà Lê Thị Sinh: Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng tái phát và lây lan tại một số địa phương, UBND huyện đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch tại một số xã. Ngoài ra, huyện cũng đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi theo các chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống; giám sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn ốm, chết, không rõ nguồn gốc vào địa bàn.

TRẦN TUẤN



Hộ chăn nuôi tại xã Dương Phúc (Thái Thụy) rắc vôi bột khử trùng chuồng trại.

Hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người khuyết tật

Đối với người khuyết tật (NKT), phát triển kinh tế luôn là bài toán khó. Sau khi loay hoay với nhiều nghề, anh Bùi Ngọc Mãn, thôn Đoàn Kết, xã Bình Minh (Kiến Xương) đã tìm cho mình nghề mới, đó là nuôi ốc nhồi. Anh cũng là NKT đầu tiên trong tỉnh đến với một mô hình đã và đang trở thành hướng đi mới giúp nhiều NKT phát triển kinh tế.

Trước khi đến với nghề nuôi ốc nhồi, anh Mãn đã có hơn 25 năm làm thợ kim hoàn. Tháng 11/2019, trong một lần được tham quan mô hình nuôi ốc nhồi của một gia đình tại xã Duy Nhất (Vũ Thư), anh đã nhanh chóng tìm hiểu quy

trình, kỹ thuật nuôi ốc nhồi để phát triển kinh tế cho gia đình. Nhận thấy nuôi ốc nhồi phù hợp với sức khỏe của bản thân, gia đình lại sẵn vườn, ao nên anh Mãn quyết định đầu tư nuôi ốc nhồi. Anh chia sẻ: Ốc nhồi hiện có giá trị kinh tế cao trên thị trường. Đây là loài phát triển rất nhanh, có sức đề kháng tốt. Nuôi ốc nhồi rất nhàn, chi phí đầu tư thấp, 3 - 4 ngày mới cho ăn một lần. Thức ăn của ốc nhồi chủ yếu là cây cỏ tự nhiên như bèo tấm, lá sắn, lá đu đủ, rau, củ, quả nên rất dễ kiếm. Ốc nhồi sống tốt, phát triển và sinh sản ở nhiệt độ từ 20 - 32°C. Chỉ sau khoảng 6 tháng kể từ khi ốc đẻ trứng là trọn vẹn

một quy trình sinh trưởng và có thể xuất bán ra thị trường. Mặc dù bị khuyết tật vận động bẩm sinh nhưng tôi cũng không gặp nhiều khó khăn khi nuôi ốc nhồi. Để ốc nhồi sinh sản và phát triển tốt, anh Mãn đã làm tráng rộng từ 5 - 30m²/tràng, quây kín bằng các loại lưới thích hợp rồi thả xung quanh ao, tránh các loại cá, ốc bươu vàng ăn hại ốc nhồi. Để không ô nhiễm nguồn nước, anh tiến hành buộc các loại thức ăn của ốc nhồi lại và thả nổi trên mặt nước. Sau khi ốc nhồi ăn hết là sẽ dùng dây thừng gom phần thức ăn thừa (chủ yếu là củ nghệ) lên bờ. Ngoài việc quản lý về thức ăn và môi trường ao

nuôi, việc phòng, chống dịch bệnh cho ốc nhồi cũng được anh Mãn hết sức quan tâm. Theo anh Mãn, ốc nhồi chịu nóng kém nên mùa hè cần phải chú ý chống nóng bằng cách thả thêm bèo vào ao. Còn trong mùa đông, ốc rúc xuống bùn trú đông gần như không hoạt động, lúc này phải rút bớt nước trong ao, thả cây, cỏ xuống ao để giữ ấm cho ốc. Ngoài ra, nuôi ốc nhồi cần lưu ý đến bệnh sưng vôi, bệnh nguy hiểm nhất trên ốc, dễ gây chết hàng loạt nên phải giám sát ao nuôi thường xuyên. Nếu quan sát thấy ốc có dấu hiệu bỏ ăn, vôi bị sưng to, có mùi hôi cần phải cách ly ngay để xử lý bệnh, tránh dịch lây lan.

Có thể nói, mô hình nuôi ốc nhồi của anh Bùi Ngọc Mãn đã giúp phát triển kinh tế gia đình rất hiệu quả, nhất là đối với NKT. Thời gian tới, song song với việc cung cấp con

giống cho NKT, anh Mãn sẽ mở rộng thêm diện tích nuôi ốc nhồi và sẽ bắt đầu cung cấp ốc nhồi thương phẩm ra thị trường.

Chị Tô Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Thái Bình cho

biết: Mô hình nuôi ốc nhồi là hướng đi mới của NKT. Qua khảo sát, tôi thấy đây là mô hình khả quan, phù hợp với điều kiện của một số hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh cũng như Cầu lạc bộ Thanh niên khuyết tật ở vùng nông thôn, có đầy đủ điều kiện

để nuôi ốc nhồi và phù hợp với sức khỏe của NKT. Thời gian tới, tôi hy vọng các hội viên khác có thể nhận rộng mô hình này để ngày càng có thêm nhiều mô hình nuôi ốc nhồi do NKT làm chủ, cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

THU HOÀI



Mô hình nuôi ốc nhồi của anh Bùi Ngọc Mãn, thôn Đoàn Kết, xã Bình Minh (Kiến Xương).